

Quyết sách đột phá

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND tỉnh Bắc Ninh đã tích cực phát huy hiệu quả hoạt động, thông qua nhiều chủ trương góp phần tạo động lực to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội. Chia sẻ với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh NGUYỄN QUỐC CHUNG khẳng định, kết quả trên là minh chứng cho sự chủ động của HĐND tỉnh trong việc lựa chọn để quyết định những vấn đề quan trọng, thiết thực liên quan tới phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Từ đó, hướng hoạt động của cơ quan dân cử địa phương vào các nội dung này một cách trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả nhất.



Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Quốc Chung

Nhiều kết quả toàn diện, nổi bật

- Xin ông cho biết kết quả nổi bật nhất trong hoạt động của HĐND tỉnh Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2016 - 2021?

- Nhiệm kỳ 2016 - 2021, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức do diễn biến phức tạp, khó lường của dịch Covid-19, dưới sự chỉ đạo kịp thời của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương; sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, quyết liệt và hiệu quả của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự giám sát của HĐND tỉnh cùng tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, tỉnh Bắc Ninh đã đạt được những kết quả quan trọng.

Về hoạt động của HĐND tỉnh, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh đã tổ chức 21 kỳ họp (10 kỳ họp thường lệ và 11 kỳ họp giải quyết các vấn đề phát sinh). Tại các kỳ họp, những vấn đề quan trọng của địa phương về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền đã được HĐND xem xét, quyết định, bảo đảm phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và thực tiễn địa phương. HĐND tỉnh đã ban hành 342 nghị quyết. Trong đó, có 148 nghị quyết chuyên đề phục vụ phát triển kinh tế - xã hội như: Thủ hút đầu tư; phát triển khu vực nông nghiệp, nông thôn; phát triển hệ thống giáo dục, y tế... Bên cạnh đó, HĐND tỉnh đã đẩy mạnh các hoạt động giám sát; hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn được quan tâm, đổi mới theo hướng tăng đối thoại, tranh luận, không né tránh các vấn đề phức tạp, bức xúc, được dư luận quan tâm như: Ô nhiễm môi trường, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, quản lý đất đai, công tác quản lý nhà nước về đầu tư công...

Trong nhiệm kỳ, HĐND tỉnh cũng đã tổ chức 20 cuộc tiếp xúc cử tri, tiếp nhận trên 1.200 ý kiến. Đặc biệt, việc tổ chức cho đại biểu HĐND ở cả ba cấp cùng tiếp xúc cử tri tại một điểm đã góp phần giảm thiểu thời gian, chi phí và tăng hiệu quả. Tại các buổi tiếp xúc, ý kiến, kiến nghị đều được tiếp thu, giải trình, trao đổi thẳng thắn. Đối với những ý kiến, kiến nghị cần thời gian xác minh, HĐND đã tổng hợp và chuyển đến các cơ quan giải quyết theo thẩm quyền.

Nhờ sự phối hợp hiệu quả của HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các sở, ban, ngành đã góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển mạnh mẽ; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng Bắc Ninh trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Tổng sản phẩm GRDP bình quân giai đoạn 2016 - 2021 ước đạt 7,7%/năm. Năm 2020, quy mô GRDP của tỉnh tính theo giá hiện hành ước đạt 205,1 nghìn tỷ đồng, gấp 1,6 lần so với năm 2015. GRDP bình quân đầu người ước đạt 144,5 triệu đồng, gấp 1,2 lần so với năm 2015 và gấp 2,1 lần so với mức bình quân cả nước. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 79,9 triệu đồng/năm.

Bắc Ninh trở thành cực tăng trưởng của Vùng Thủ đô và Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, đóng góp tích cực cho tăng trưởng chung cả nước. Sự nghiệp văn hóa, xã hội của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, công tác quản lý chất lượng hoạt động được nâng lên. Quy mô trường lớp toàn tỉnh được mở rộng, mạng lưới y tế được củng cố. Tình quan tâm giải quyết việc làm, dạy nghề và giảm nghèo. Quốc phòng - an ninh được bảo đảm, trật tự an toàn xã hội được giữ vững...

- Trong nhiệm kỳ, HĐND tỉnh đã có những giải pháp quan trọng nào để đổi mới mạnh mẽ về nội dung cũng như phương thức hoạt động, thưa ông?

- Có thể khẳng định, nhiệm kỳ 2016 - 2021 là một nhiệm kỳ ghi nhận sự đổi mới không ngừng của HĐND tỉnh cả về phương thức hoạt động, lề lối làm việc lẫn công tác duy trì mối quan hệ phối hợp thường xuyên với Đoàn ĐBQH, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các cơ quan tư pháp. Qua đó, tạo nên sự chỉ đạo, điều hành tập trung, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm và bao quát, toàn diện các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng.

HĐND tỉnh đã phát huy, kế thừa kinh nghiệm, thành tựu của các nhiệm kỳ trước; tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định pháp luật. Đồng thời, đã tham mưu cho

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết về nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp. Chủ động trong rà soát, sửa đổi, phân công, phân nhiệm trong điều hành quy chế hoạt động cho phù hợp với những quy định mới của Trung ương và tình hình thực tế của địa phương. Trong nhiệm kỳ, HĐND tỉnh cũng chủ động trong việc lựa chọn để quyết định những vấn đề quan trọng, thiết thực liên quan tới phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, hướng hoạt động của cơ quan dân cử địa phương vào các vấn đề này một cách trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả nhất.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng

- Từ những vướng mắc, tồn tại gặp phải trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, ông có thể chia sẻ các giải pháp để HĐND khắc phục, làm tốt hơn trong nhiệm kỳ tới?

- Mặc dù đạt được nhiều kết quả, song hoạt động của HĐND tỉnh Bắc Ninh trong nhiệm kỳ 2016 - 2021 còn một số tồn tại, hạn chế như: HĐND còn nặng về cơ cấu, chưa quan tâm nhiều đến chất lượng đại biểu. Bên cạnh đó, hoạt động giám sát của các Ban, các Tổ đại biểu hiệu quả chưa cao; hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, đón tiếp, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân có lúc, có việc chưa kịp thời. Hoạt động chất vấn của đại biểu còn hạn chế, chưa chủ động, chưa tranh luận để đi đến cùng những vấn đề mà cử tri và dư luận quan tâm...

Để khắc phục những tồn tại trên, trong nhiệm kỳ mới, HĐND tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với các hoạt động. Đặc biệt, sẽ tiến hành tổng kết việc thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh liên quan tới vấn đề nâng cao chất lượng HĐND các cấp. Từ đó, có những biện pháp lãnh đạo phù hợp hơn trong tình hình mới. Ngoài ra, HĐND tỉnh cũng sẽ tiếp tục chủ động hơn nữa trong xây dựng chương trình, kế hoạch, quy chế làm việc; tăng cường phân công, phân nhiệm để phù hợp hơn với thực tiễn...

Đặc biệt, HĐND tỉnh cũng sẽ đồng hành với Nhân dân, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh, tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, văn hóa và cách mạng, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng đổi mới sáng tạo, ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành "mục tiêu kép" của năm 2021 và cả nhiệm kỳ 2021 - 2026. Quyết tâm xây dựng Bắc Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

- Xin cảm ơn ông!

HOÀNG NGÀ thực hiện